

Số: 41/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 1987

CHỈ THỊ
**VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM THU MUA PHÉ LIỆU CÓ TRÁI NỔ,
CHẤT NỔ, CHẤT CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ**

Trong những năm qua các cơ sở công ty xí nghiệp kể cả tư nhân, theo nhu cầu sản xuất đã thu mua phế liệu để tái chế làm ra các mặt hàng phục vụ sản xuất tiêu dùng. Do việc thu mua lỏng lẻo bất chấp quy định về mua bán nguyên vật liệu phế thải, thu mua cả trái đạn 105mm và các loại đạn chất nổ khác dẫn đến nhiều vụ nổ nghiêm trọng xảy ra ở các cơ sở xí nghiệp thu mua phế liệu trong địa bàn thành phố.

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 87 đã xảy ra 6 vụ, vụ nổ trái đạn do việc thu mua, tàng trữ phế liệu của các cơ sở, công ty, xí nghiệp kể cả tư nhân và hàng chục vụ nổ lựu đạn, trái đạn khác, làm thiệt hại đến tài sản và tính mạng của nhân dân :

– Ngày 8-1 tại cơ sở phế liệu Minh Phước số 134 đường Hưng Phú, Phường 10 Quận 8 nổ trái đạn 105mm do anh Nguyễn Văn Hoán cura đục lấy thuốc gây nổ làm anh Hoán bị thương nặng.

– Ngày 11-10 tại số 442, Hàm Tử, Phường 6 Quận 5 xảy ra vụ nổ trái đạn 105 do anh Lương Anh Khảo đục gây nổ, anh Khảo chết tại chỗ (hiện cơ sở này còn lại hơn 2.000 trái 105).

– Ngày 14-10 hai em Võ Quang Thúc 16 tuổi, Quách Văn Thuận 17 tuổi leo vào nhà máy luyện cán thép Tân Bình lấy trái đạn 105 đem về số nhà 72 đường Âu Cơ, phường 23 Tân Bình, dùng hàn khí đá cắt bị nổ, hai em chết tại chỗ và làm bị thương 6 người khác.

– Ngày 05-10 chiếc xe ISUZU 301 biển số 188-20098 chở phế liệu chạy đến ngã 4 Trần Văn Kiêu – Bình Tây gây nổ làm 2 người trên xe bị thương nặng và 5 người đi đường bị thương.

Nghiêm trọng hơn là vụ Nguyễn Văn Đạm, ngụ tại số 23 ấp Tân Lập xã Bình Trung huyện Thủ Đức đang chuyên chở 1 quả bom 500 LBS về để làm phế liệu hiện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã thu giữ để xử lý.

Căn cứ tính chất các vụ nổ đã gây thiệt hại trên, Ủy ban nhân dân thành

phố chỉ thị kể từ nay :

1) Nghiêm cấm tất cả các cơ sở, công ty, xí nghiệp, kể cả tư nhân không được thu mua và tồn trữ các loại phế liệu có trái nổ, chất nổ, chất cháy và cấm vận chuyển vào thành phố các loại phế liệu này.

2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, các đơn vị trung ương đóng tại thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các công ty, xí nghiệp, cơ sở thuộc ngành, địa phương mình kiểm tra, thanh lọc các loại phế liệu kể cả tồn trữ có tính chất cháy nổ, thống kê cụ thể và làm báo cáo tổng hợp về Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để cơ quan chức năng và đơn vị chủ quản làm kế hoạch đưa ra ngoài thành phố hủy bỏ.

Tư nhân nào có phế liệu có tính chất cháy nổ phải thống kê báo cáo với địa phương hoặc đơn vị chủ quản để tập trung xử lý theo quy định.

3) Kể từ nay các cơ sở, công ty, xí nghiệp, tư nhân nào không chấp hành tốt quy định về việc thu mua phế liệu và còn tồn trữ các loại trái nổ hoặc để gây nổ thì Thủ trưởng công ty, xí nghiệp, và chủ cơ sở đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4) Các quận, huyện, phường, xã cần tổ chức tốt việc thu gom các trái nổ còn sót lại của chế độ cũ, để có kế hoạch tập trung về cơ quan nghiệp vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thanh lý hủy bỏ. Các trạm kiểm tra nghiêm ngặt các loại phương tiện vận chuyển phế liệu vào thành phố, xử lý thích đáng những phương tiện vi phạm quy định trên.

Các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn thành phố phải nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

LÊ KHẮC BÌNH